

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v báo cáo kết quả xử lý,
giải quyết đơn của công dân

Nghi Xuân, ngày tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Văn bản số 335/MTTQ-BTT ngày 06/11/2019 của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc giao kiểm tra, giải quyết đơn của ông Đậu Xuân Dần, thường trú tại thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang với nội dung: “*Khiếu kiện việc chính quyền-xã Xuân Giang tự ý bán đất nhà thờ họ Đậu (thuộc vườn của bố mẹ ông Đậu Xuân Dần) cho ông Trương Đăng Tấn (thành phố Vinh); bán đất ao hồ do ông cải tạo cho ông Đức Anh (Khối 3, thị trấn Nghi Xuân) và một số nội dung khác liên quan đến đất ông Dần nhận đấu thầu từ năm 1998*”, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo như sau:

Về việc này, trước khi gửi đơn đến Ủy ban MTTQ tỉnh với nội dung nêu trên, ông Đậu Xuân Dần cũng đã gửi đơn và trực tiếp trình bày tại một số phiên tiếp công dân định kỳ của UBND huyện. Ngày 21/10/2019, Tại phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện, Hội đồng tiếp công dân đã trực tiếp giải thích và UBND huyện có Thông báo số 1367/TB-UBND ngày 4/11/2019 về kết quả tiếp dân, trong đó trả lời và hướng dẫn cụ thể:

- Về nội dung liên quan đến đất nhà thờ họ Đậu: việc này đã được UBND xã Xuân Giang kiểm tra, trả lời tại Văn bản số 62/CV-UBND ngày 24/10/2017. Nếu ông không đồng ý với nội dung trả lời của UBND xã Xuân Giang, đề nghị ông viết tách nội dung đơn kiến nghị gửi đến UBND huyện để có cơ sở giải quyết theo quy định;

- Về nội dung tố cáo cán bộ xã, cán bộ thôn tổ chức cưỡng chế trái pháp luật, chặt phá cây cối của gia đình ông trồng trên khu vực đất đồng Tim khi chưa có thông báo bằng văn bản về việc thu hồi đất ông thuê: Về việc này, UBND huyện chuyển đơn giao UBND xã Xuân Giang kiểm tra, giải quyết theo quy định của Luật tố cáo. Ngày 24/10/2018, UBND xã Xuân Giang ban hành Kết luận số 01/KL-UBND về nội dung tố cáo của ông Đậu Xuân Dần, theo đó, ngày 28/3/2017 UBND xã Xuân Giang có thông báo số 11/TB-UBND về việc thu dọn cây cối và các công trình trên đất trả lại mặt bằng tại vị trí đất đồng Tim nhưng ông không chấp hành. Do đó, nội dung tố cáo của ông là không có cơ sở. Nếu ông không đồng ý với kết luận nêu trên của UBND xã Xuân Giang, đề nghị ông có đơn đồng thời cung cấp chứng cứ và các tình tiết mới để UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

- Về một số nội dung khác, giao Ban Tiếp công dân huyện tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức buổi làm việc với ông để làm rõ nội dung đơn.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ bố trí buổi làm việc với ông Đậu Xuân Dần để làm rõ một số nội dung liên quan đến đất đai của ông. Khi có kết quả cụ thể, UBND huyện tiếp tục báo cáo để Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh.

Vậy, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được biết và tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thanh tra huyện; Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Tiến Hưng